

Tập trung phát triển công nghiệp, khu du lịch, trung tâm logistics

Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1735/QĐ-TTg, ngày 29/12/2023. Theo phương án quy hoạch, tỉnh sẽ tập trung đầu tư và phát triển mạnh hệ thống cụm công nghiệp, khu du lịch và xây dựng tỉnh trở thành một trong những trung tâm logistics của vùng đồng bằng sông Hồng.

Cụ thể, tỉnh sẽ phát triển 67 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 4.198ha, phân bố tại các huyện trên địa bàn tỉnh. Hình thành một số cụm công nghiệp chuyên ngành và cụm công nghiệp sản xuất theo hướng liên kết ngành, liên kết vùng trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, hình thành khu nghiên cứu đào tạo tại huyện Quỳnh Phụ có quy mô khoảng 1.000ha theo hướng trở thành một trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học của vùng và cả nước.

Về phương án phát triển khu du lịch, tỉnh tập trung thu hút đầu tư phát triển các khu du lịch: Khu du lịch

ng nghỉ dưỡng sân golf cồn Vành - cồn Thủ thuộc Khu kinh tế Thái Bình, địa bàn huyện Tiền Hải; khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển cồn Đen thuộc Khu kinh tế Thái Bình, địa bàn huyện Thái Thụy; khu du lịch phố biển Đông Châu xã Đông Minh, xã Đông Hoàng thuộc Khu kinh tế Thái Bình, địa bàn huyện Tiền Hải; khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí khu vực rừng ngập mặn các xã Thụy Xuân, Thụy Hải, Thụy Trường... Đồng thời, tỉnh huy động nguồn lực phát triển hệ thống các khu thương mại tập trung, khu dịch vụ tổng hợp, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng tiện lợi... tại khu vực trung tâm đô thị, các khu đô thị mới và các khu dân cư tập trung. Đến năm 2030, Thái Bình phấn đấu thành lập ít nhất 6 trung tâm dịch vụ logistics tại thành phố Thái Bình và các huyện: Thái Thụy, Tiền Hải, Hưng Hà, Kiến Xương, Quỳnh Phụ phục vụ phát triển kinh tế.

KHÁC ĐUÁN



Cụm công nghiệp Đông Hải (Quỳnh Phụ) góp phần thúc đẩy công nghiệp địa phương phát triển.

ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA...

(Tiếp theo trang 1)

đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong công tác triển khai, thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT. Bộ Công an và lực lượng công an các địa phương đã tăng cường tối đa lực lượng, phối hợp với các lực lượng liên quan tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự ATGT, nhất là duy trì kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo chuyên đề xuyên suốt trong các dịp cao điểm... Ngày giao thông vận tải tiếp tục quan tâm đổi mới, điều chỉnh kỹ thời tổ chức giao thông, chủ động rà soát, phát hiện, đồng thời tiếp thu kiến nghị của lực lượng cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương, báo chí và người

dân để xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Năm 2023, toàn quốc xảy ra hơn 22.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 11.600 người, bị thương gần 15.300 người. So với năm 2022, số vụ giảm 5,5%, số người chết giảm 14,18%. Lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý gần 3,5 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền trên 6.500 tỷ đồng, tước 664.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ trên 1 triệu phương tiện các loại.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành địa phương đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trong công tác

bảo đảm trật tự ATGT năm 2023, phân tích những tồn tại hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân và bàn các giải pháp kiểm chế, kéo giảm trên cả 3 tiêu chí về trật tự ATGT, nhất là dịp đầu năm và dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả các lực lượng chức năng đã đạt được trong công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2023. Về nhiệm vụ năm 2024, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Với tinh thần "tinh mạng con người là trên hết", các cấp, ngành, đơn vị, địa phương phải có được sự thống nhất trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT với mục tiêu cao nhất là giảm số vụ, số người chết và người bị thương do tai nạn giao

thông. Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương cần quyết liệt hơn trong công tác xử lý vi phạm với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, kiểm chế gia tăng các chỉ số ở cả 3 tiêu chí. Phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện văn hóa giao thông. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xử lý các trường hợp vi phạm... Thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong bảo đảm trật tự ATGT ở các bộ, ngành, địa phương.

TỔNG KẾT CÔNG TÁC TÒA ÁN...

(Tiếp theo trang 1)

dự luận xã hội quan tâm, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tình theo dõi, chỉ đạo được xét xử kịp thời, hình phạt nghiêm minh, được dự luận đồng tình ủng hộ. Án hình sự không có trường hợp nào xử oan người vô tội hoặc bỏ lọt người phạm tội; án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương

mại, lao động, các thẩm phán đã áp dụng nhiều biện pháp, kiên trì trong công tác hòa giải nên số vụ, việc hòa giải thành đạt tỷ lệ cao, tỷ lệ hòa giải thành theo Luật Tố tụng đạt tỷ lệ trên 63%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chánh án TAND tối cao yêu cầu TAND hai cấp tỉnh Thái Bình tiếp tục

thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử các loại án, kiên quyết không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Tích cực đổi mới, sáng tạo, thực hiện đồng bộ 17 giải pháp đột phá nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sát với thực tế để tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu, yêu cầu mà các nghị quyết của Quốc hội đề ra. Chú trọng nâng cao chất lượng công

tác phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức..., hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tòa án năm 2023 đã được nhận các danh hiệu thi đua của TAND tối cao và UBND tỉnh.

HOÀNG LÃNH

VĂN PHÒNG UBND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

của tỉnh; kịp thời kiểm tra toàn các vị trí việc làm, bảo đảm bộ máy hoạt động chuyên nghiệp, chất lượng; tham mưu kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đồng chí yêu cầu cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh nỗ lực tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ

chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, phối hợp, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.

Bắn pháo hoa ở 2 cấp tỉnh và huyện trong đêm giao thừa tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong đêm giao thừa tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh Thái Bình đón chào năm mới và tết cổ truyền của dân tộc.

Trên địa bàn tỉnh sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp ở 2 cấp tỉnh và huyện. Đối với cấp tỉnh tổ chức 2 điểm bắn với số lượng 120 giàn/điểm, trong đó 1 điểm trên địa bàn được tổ chức trên nóc tầng 4 trụ sở Tỉnh ủy (cũ), phường Lê Hồng Phong; điểm số 2 được bố trí trước Đền thờ Bác Hồ, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Đối với các huyện, thành phố, tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp từ 1 - 2 điểm do các địa phương xác định và báo cáo.

Thời gian bắn tại mỗi điểm 15 phút, từ 00 giờ 00 phút - 00 giờ 15 phút ngày 10/2/2024 (ngày mùng 1 tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024). Kinh phí bảo đảm bắn pháo hoa nổ tầm thấp được huy động từ nguồn xã hội hóa.

UBND tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch, hiệp đồng với các sở, ngành của tỉnh và các đơn vị, cơ quan Quân khu 3, Bộ Quốc phòng tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đúng quy định. Tiếp nhận các trang thiết bị, pháo hoa nổ tầm thấp, tổ

chức tập huấn kỹ thuật, dò gỡ mìn, thiết bị sở chỉ huy bắn. Bố trí thiết bị, trận địa bắn tại điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp của tỉnh. Tổ chức lực lượng kiểm soát quân sự phối hợp với lực lượng công an bảo vệ an toàn khu vực bắn. Hiệp đồng với các đơn vị, cơ quan Quân khu 3, Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) bảo đảm an toàn số pháo hoa nổ tầm thấp tại khu vực tập kết, quá trình vận chuyển trên địa bàn và trong chuẩn bị, thực hành bắn. Chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện, thành phố tham mưu UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức bắn bảo đảm an toàn.

Công an tỉnh xây dựng kế hoạch huy động lực lượng phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối chương trình bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại các điểm tổ chức bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh. Bố trí lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại các tuyến đường liên quan đến khu vực tổ chức bắn pháo hoa. Xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong quá trình bắn pháo hoa nổ tầm thấp. Chỉ đạo công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn khu vực bắn.

MINH HƯNG

THÀNH ỦY THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện tốt, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Thành ủy Thái Bình đã triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Thành phố Thái Bình 70 năm xây dựng và phát triển" với hình thức thi viết. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh và các tầng lớp nhân dân thành phố; công dân thành phố đang học tập, lao động,

công tác, cư trú ở trong, ngoài tỉnh và ở nước ngoài quan tâm tới cuộc thi. Nội dung dự thi viết về lịch sử truyền thống cách mạng, giá trị văn hóa nổi bật của thành phố Thái Bình; những thành tựu, kết quả đạt được 70 năm qua; Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với thành phố Thái Bình... Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 1/4/2024 đến hết ngày 15/4/2024. Dự kiến tổng kết và trao giải trong tháng 5/2024.

ĐOÀN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

đoàn công tác đã tổ chức cho phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tìm hiểu về đời sống, sinh hoạt, công tác của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo để có thêm tư liệu, hình ảnh, phóng sự phản ánh chân thực, sinh động tới người dân trong đất liền về cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa, từ đó khơi dậy và tiếp thêm niềm tin yêu đối với đảo Trường Sa.

Ngay sau khi rời đảo Trường Sa, mặc dù di chuyển trong điều kiện thời tiết khó khăn, có mưa, sóng lớn, cán bộ, chiến sĩ và phóng viên trong đoàn công tác đã đến với đảo An Bang, tiếp tục hành trình nhân đạo, chức tể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024.

(Phóng viên Báo Thái Bình tham gia đoàn công tác sẽ tiếp tục thông tin về các hoạt động của đoàn).

Mạo danh cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông gọi điện thông báo việc thu hồi số thuê bao điện thoại di động

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được thông tin về việc có người mạo danh cán bộ của Sở dùng số thuê bao điện thoại di động thông dụng (10 số) gọi điện thông báo việc thu hồi số thuê bao điện thoại di động của người dùng do không đủ điều kiện về đăng ký thông tin thuê bao, sau đó dẫn dắt, hướng dẫn người dùng thực hiện việc nộp tiền để không bị thu hồi số thuê bao điện thoại.

Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định đây là hành vi lừa đảo. Cán bộ của Sở Thông tin và Truyền thông không gọi điện thông báo việc thu hồi số thuê bao điện thoại di động của người dùng.

Sở Thông tin và Truyền thông khuyến nghị: Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, để nghị người dân bình tĩnh, thực hiện phản ánh tới đầu số tổng đài 156 hoặc 5656 bằng cách: Gửi tin nhắn hoặc gọi điện tới đầu số tổng đài 156 hoặc 5656. Cụ thể:

- **Cách 1:** Gửi tin nhắn (miễn phí) theo cú pháp: LD (Số điện thoại lừa đảo) (nội dung phản ánh) gửi 156 (hoặc 5656).

- **Cách 2:** Gọi tới đầu số 156 (miễn phí) để cung cấp thông tin theo hướng dẫn của điện thoại viên.

Tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ y tế đạt trên 90%

Sáng ngày 9/1, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2024. Tới dự có các đồng chí: Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, lãnh đạo một số đơn vị y tế trong tỉnh tới dự.

Năm 2023, công tác y tế đạt được nhiều kết quả tích cực. Ngành y tế đã hoàn thành 3/3 chỉ tiêu được Quốc hội giao như: số bác sĩ/vạn dân đạt 12,5 bác sĩ, số giường bệnh/vạn dân đạt 32 giường bệnh, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,2%; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể cho ngành, lĩnh vực năm 2023 được Chính phủ giao. Bộ Y tế đã kịp thời tham mưu ban hành nhiều văn bản tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, cấp phép nhập khẩu, lưu hành thuốc, vắc-xin, vật tư, thiết bị y tế. Về lĩnh vực y tế dự phòng, đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác được kiểm soát tốt; công tác phòng, chống các bệnh không lây nhiễm được đẩy mạnh. Hoạt động khám chữa bệnh được phục hồi so với giai đoạn trước đại dịch Covid-19. Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh được triển khai. Nhờ đó, tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ y tế đạt trên 90%.

Năm 2024, ngành y tế đặt ra mục tiêu phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, kiểm soát tốt dịch bệnh, tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các tuyến, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; giải quyết hiệu quả tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị, sinh phẩm y tế. Toàn ngành phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu đề ra như: tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,1%; số bác sĩ/vạn dân đạt 13,5 bác sĩ; số giường bệnh/vạn dân đạt 32,5 giường; tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe là 90%; tỷ số giới tính khi

sinh đạt 111,2 bé trai/100 bé gái; tuổi thọ trung bình là 73,9 tuổi...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận, đánh giá cao những kết quả ngành y tế đã đạt được, đồng thời đề nghị thời gian tới, ngành cần chuẩn bị đầy đủ cơ sở dữ liệu, trình tự thủ tục, thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ với giá dịch vụ y tế; hoàn thành xây dựng cơ chế, tổ chức cung ứng, dự trữ, mua sắm đặc thù đối với một số loại thuốc hiếm, thuốc điều trị bệnh hiểm; tập trung giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư hóa chất; đáp ứng kịp thời, bảo đảm vắc-xin tiêm trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tập trung kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh; tăng khả năng phân tích, dự báo, kích bản ứng phó với các dịch bệnh có thể xảy ra, nâng cao năng lực phòng điều trị bệnh không lây nhiễm, bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là dịp tết.

Bên cạnh đó, ngành cần nâng cao chất lượng y tế ở các tuyến; tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đầu tư nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng; thực hiện hiệu quả việc sử dụng nguồn lực đầu tư cho y tế, xử lý một số dự án còn tồn đọng. Chú trọng phát triển nguồn lực y tế gắn với đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, có chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo nhân lực. Đẩy mạnh chiến lược quốc gia phát triển ngành dược; phát huy tiềm năng sản xuất thuốc, vắc-xin. Nghiên cứu khung chính sách tổng thể về dân số, góp phần kéo dài và tận dụng cơ hội thời kỳ dân số vàng. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho 3 đơn vị trực thuộc Bộ Y tế có thành tích xuất sắc toàn diện trong phong trào thi đua.

HOÀNG LÃNH

HỘI NÔNG DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

thương hiệu cho nông sản của nông dân Thái Bình; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khen thưởng 31 tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác hội và phong trào nông dân năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SÀN

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 5, Điều 8, Điều 9, Điều 28, Điều 42 và Điều 66 của Luật Phá sản năm 2014;

Sau khi xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Phú Hoàng Phát. Địa chỉ trụ sở: Lô A1, KCN Khí mở Tiên Hải, thị trấn Tiên Hải, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.

ĐỐI VỚI: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Phú Hoàng Phát. Thủ lý số 01/2023/TL-PS ngày 05 tháng 12 năm 2023.

Sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu mở thủ tục phá sản; Xét thấy có các căn cứ chứng minh: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Phú Hoàng Phát mất khả năng thanh toán,

QUYẾT ĐỊNH

1. Mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Phú Hoàng Phát (ĐKDN số 0303962172 đăng ký lần đầu ngày 15/8/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 22/7/2021. Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Đức Tâm, sinh năm: 04/6/1980, chức vụ: Giám đốc Công ty).

Địa chỉ trụ sở: Lô A1, KCN Khí mở Tiên Hải, thị trấn Tiên Hải, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.

2. Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản: Ông Đoàn Ngọc Huyền.

3. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án nhân dân huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình ra quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên/doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo quy định tại Điều 66 của Luật Phá sản. Giấy chủ nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

MẤT GIẤY TỜ

Tên tôi là: Trần Quốc Chính - Số căn cước công dân: 025071000117.

Thường trú tại: 57 - lô 6 - Xi măng - Thượng Lý - Hồng Bàng - Hải phòng.

Nơi công tác: Chi cục Hải quan Thái Bình, địa chỉ: 340 phường Hoàng Diệu - thành Phố Thái Bình.

Ngày 05/01/2024, tôi có làm thất lạc 01 túi hồ sơ trong đó có:

- 01 Bộ Hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng Biệt thự tại Khu Biệt thự Marina bay Villas (B2) số B2-36 thuộc dự án Cát Bà Amatina tại Vịnh Cái Giá, Đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng; số 0085/HĐGV/2010/VITC ký ngày 14/06/2010 giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Công ty Vinaconex-ITC) và tôi là Trần Quốc Chính.

- Các Phụ lục, biên bản và các hồ sơ liên quan đến Hợp đồng góp vốn đầu tư nêu trên.

Ái ngại được xin liên hệ với tôi theo địa chỉ trên hoặc số điện thoại 0913540351 Tôi xin cảm ơn và hậu tạ!